

7 เคล็ดลับไม่ลับ!

เทคนิคดูแลรักษารองเท้าหนัง
คู่โปรด ให้อยู่คู่เท้าคุณไปนานๆ



แหล่ง: www.charme.in.th

จะว่าไปแล้ว ไอเท็มโปรดคู่กายสำหรับหนุ่มๆผู้รักในแฟชั่นและ
เป็นคู่ใจไปไหนไปกัน 1 ในนั้นที่นึกถึงก็คือ รองเท้านี่ล่ะครับ
ถือเป็นไอเทมที่มีความสำคัญกับผู้ชายไม่แพ้เสื้อผ้าและแอกเซส
ซอรี่อื่น ๆ เลยทีเดียว เพราะรองเท้าช่วยเสริมลุคของผู้ใส่ให้ดูดี
ขึ้นได้ไม่ยาก และนอกเหนือจากรองเท้าผ้าใบแล้ว ก็ดูเหมือนว่า
รองเท้าหนัง จะเป็นรองเท้าที่หนุ่ม ๆ ใส่กันบ่อยที่สุด เพราะ
สามารถใส่ไปเรียน ไปทำงาน หรือกระทั่งไปเที่ยวก็ยังได้ โดย

เฉพาะถ้าแมตช์กับเสื้อผ้าให้เข้าชุดหน่อยละก็ ดูดี ดูหล่อขึ้นมา
เลยทีเดียว ยิ่งหากต้องการลุคที่ดูเนียบ ดูเป็นทางการขึ้นมา
แน่นอนว่า หม่อมๆหลายคนคงนึกถึง รองเท้าหนัง ขึ้นมาเป็นตัว
เลือกแรกเลยใช่ไหมล่ะครับ และอย่างที่บอกไป รองเท้าเป็นไอ
เท็มคู่กายคู่ใจชนิดที่ว่าไปไหนไปกัน ถ้าหากเราไม่ดูแลรักษา
อย่างดี เจ้ารองเท้าหนังคู่โปรดของคุณ ก็อาจจำต้องจากลาไป
อย่างรวดเร็ว วันนี้เราจึงนำเคล็ดลับการดูแลรักษารองเท้าหนังคู่
โปรดให้อยู่คู่เท้าเราไปนานๆ มาฝากกันครับ ซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็
ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย แถมยังช่วยให้คุณใช้รองเท้าได้นานขึ้น
ด้วย จะได้ประหยัดค่าซื้อรองเท้าใหม่ไปได้อีก แค่เพียงคุณทำ
วิธีง่าย ๆ ดังนี้ ครับ



แหล่ง: img.kapook.com



แหล่ง: thaimarketing.in.th

1. การเช็ดทำความสะอาด

แน่นอนว่ากิจวัตรประจำวันของหนุ่มๆ ที่มีหลากหลายสไตล์ คงไม่ได้เดินอยู่บนพรมตลอดเวลาใช่ไหมครับ อาจจะต้องพบเจอสภาพถนนที่เราจำต้องเดินผ่านไปในแต่ละวัน ครั้นจะให้ถอดรองเท้าเดินก็กระไรอยู่ เพราะฉะนั้น คุณควรหมั่นเช็ดทำความสะอาดรองเท้าคู่โปรดคุณบ้าง โดยสิ่งแรกที่ต้องมีสำหรับการทำความสะอาดคือฟองน้ำเนื้อละเอียดและมีสัมผัสที่นุ่มนวล โดยนำฟองน้ำไปชุบน้ำหมาด ๆ แล้วเช็ดคราบสกปรกที่รองเท้าออกให้หมด ตามด้วยใช้ฟองน้ำทาไขปลาваฟลงบนตัวรองเท้าส่วนที่เป็นหนังและทิ้งไว้ให้แห้ง ซึ่งจะช่วยให้หนังนุ่มขึ้นและยืดอายุการใช้งานด้วย

2. การจัดเก็บรองเท้าหนัง

การจัดเก็บรองเท้ามีความสำคัญไม่แพ้การทำความสะอาดและดูแลรองเท้าเลย เพราะหากเก็บรองเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมตามประเภทของรองเท้าแล้ว ก็ช่วยให้รองเท้าคง

สภาพเดิมและดูดีเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานให้รองเท้าด้วย โดยรองเท้าหนังนั้น ควรเก็บไว้ในถุงรองเท้าหรือกระเป๋าจัดเก็บรองเท้าอย่างดี เพื่อกันไม่ให้แสงจากหลอดไฟเปลี่ยนสีและทำลายคุณภาพหนังของรองเท้าได้ รวมถึงช่วยกันไม่ให้ฝุ่นเกาะด้วย

3. อย่าใส่รองเท้าคู่เดิมทุกวัน

แน่นอนว่าไลฟ์สไตล์ของหนุ่มๆแต่ละคนไม่เหมือนกัน กิจกรรมประจำวันก็ต่างกันไปตามแต่ละวันด้วย ดังนั้น ควรจะมีรองเท้าสำรองไว้ สักคู่สองคู่ เพื่อใส่สลับกันไป เป็นการพักรองเท้าบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นการใช้งานรองเท้าหนักจนเกินไปนัก เดี่ยวจะจากเราไปเร็วก่อนกำหนด

4. การตากรองเท้าหนัง

พอเข้าสู่ฤดูฝน หนุ่มๆหลายคนที่มีภารกิจต้อง ลุยฝน เปียกน้ำ และจำเป็นต้องสวมใส่รองเท้าหนังคู่โปรดลุยฝน ลุยน้ำละก็ วิธีที่จะทำให้แห้งพร้อมใส่อีกครั้ง ขอแนะนำว่า ควรตากไว้ในที่ร่มที่มีโอเดดส่องถึง หรือในห้องที่มีอุณหภูมิปกติเท่านั้นก็พอนะครับ อย่าได้นำมันไปตากแดดจัดๆเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะทำให้ความชื้นออกมาแล้วยังทำให้รองเท้าหนังคู่โปรดของคุณกรอบแตกพาลจากลาคุณไปก่อน! อีกวิธีคือ หากรองเท้าหนังของคุณด้านในยังเปียกชื้นอยู่ละก็ ให้ม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นก้อนกลมๆ แล้วนำไปอัดไว้ด้านในพื้นรองเท้า แล้วปล่อยให้แห้งไว้นานกว่ารองเท้าจะแห้ง วิธีนี้จะช่วยลดกลิ่นอับได้ด้วยครับ

5. ฉีดพ่นน้ำยากันน้ำก่อนสวมใส่

และสำหรับการสวมใส่ในครั้งต่อไปหลังจากลุยฝนมาแล้ว การฉีดสเปรย์ป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกเคลือบบนพื้นผิวของรองเท้า

ก่อนนำไปใช้งาน ก็จะช่วยปกป้องให้รองเท้าคู่โปรดไม่เปื้อนฝน และสิ่งสกปรกอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในครั้งต่อไป วิธีนี้จะช่วยป้องกันคราบสกปรก ผุ่นละออง และความชื้นในระหว่างสวมใส่ได้อย่างดีเยี่ยมล่ะครับ

6. รักษารูปทรงของรองเท้า

อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาให้รองเท้าหนังคู่โปรดอยู่กับคุณไปนานๆ ก็คือ การรักษารูปทรงของเท้าคุณบ้าง หากรองเท้าของคุณมีรอยบวมบู่ที่ที่เกิดจากการใส่รองเท้าที่คับแน่น หรือรอยกดจากการที่เคยถูกของหนัก ๆ วางทับ คุณควรรักษารูปทรงของรองเท้าให้กลับเป็นเหมือนเก่า วิธีนี้ทำได้โดยการใส่ตัวยึดหรือดันทรงรองเท้า หากไม่มีก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ม้วนแล้วอัดลงไป ในรองเท้า เพื่อให้รองเท้าอยู่ทรง นอกจากนี้ใส่เม็ดกันชื้น กันรองเท้าอับด้วยก็ดีครับ

7. ขัดเงาให้สวยงามเหมือนใหม่

แน่นอนว่ารองเท้าหนังคู่โปรด ใส่ไปย่อมต้องมีริ้วรอยบ้างไรบ้าง ดังนั้นวิธีการชุบชีวิตรองเท้าหนังคู่โปรดให้กลับมาสวยปิ๊งเหมือนใหม่ คือคุณต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขัดเงาสำหรับเครื่องหนังบ้าง โดยขัดรองเท้าของคุณด้วยน้ำยาขัดรองเท้ายี่ห้อใดก็ได้ แต่ควรเป็นสีใสที่มีความสว่างใกล้เคียงกับรองเท้าของคุณ เพื่อกันสีเพี้ยน เพียงแค่ขัดเบา ๆ และอย่าใช้น้ำยามากจนเกินไป เพราะไม่อย่างนั้นน้ำยาที่ทาลงไป จะทำให้รองเท้าของคุณแข็งตึงได้ จากนั้นก็วางทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งสนิท ใช้เวลาประมาณ 1 คืน แค่นั้นพอ ตื่นมาจะพบว่ารองเท้าหนังคู่โปรดของคุณกลับมาสวยปิ๊งเหมือนใหม่แล้ว